

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Hải Đăng. Mỹ Hào, Hưng Yên: Bứt phá nhờ đồng thuận lòng dân// Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 16 tháng 11. - Tr.12

Với xuất phát điểm thấp, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mỹ Hào đã xác định lấy đồng thuận lòng dân và kêu gọi xã hội hoá để xây dựng các tiêu chí; nhờ đó, địa phương đã bứt phá về đích đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong sự ngỡ ngàng của các huyện bạn. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tích cực vận động hội viên, nhân dân trồng 17 tuyến đường cây, đường hoa, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp....

ĐC.2

02. Hồng Mây. Nhiều chuyên biên trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở Hưng Yên//Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 12 tháng 11. -Tr.5

Ngày 09/11/2018, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ về ý nghĩa, vai trò của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và coi đây là nhiệm vụ chung của tất cả các sở, ngành. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, bố trí kinh phí, các điều kiện bảo đảm khác theo quy định...

ĐC.2

03. A.T. Kết luận thanh tra về quản lý biên chế tại Hưng Yên//Người cao tuổi. - 2018. - Ngày 15 tháng 11. - Tr.3

Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố kết luận Thanh tra về quản lý biên chế tại Hưng Yên. Kết luận chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó... trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh giai đoạn từ 01/01/2015 đến 01/5/2018. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế tồn tại nêu trên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế.

ĐC.2

04. Hiền Linh. Người đàn ông bị sát hại ngay sát bờ sông//An ninh Thủ đô. - 2018. - Ngày 10 tháng 11. - Tr.15; cũng xem: An ninh thế giới. - 2018. - Ngày 14 tháng 11. - Tr.30; Chuyện đời. - 2018. - Ngày 14 tháng 11. - Tr.9

Ngày 08/11/2018, Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Xuân Chứ (31 tuổi, trú tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, ngày 05/11/2018, người dân phát hiện thi thể ông Đ.V.P (56 tuổi, trú tại huyện Văn Giang, làm nghề buôn bán trâu, bò) tại khu vực sông Cửu Yên, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Khẩn trương xác minh các mối quan hệ của nạn nhân P, nghi can gây án được xác định là Đỗ Xuân Chứ, bước đầu Chứ khai nhận đã sát hại ông P. để cướp hơn 20 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

ĐC.226

05. Xuân Mai - Vũ Linh. Chiến công của Công an tỉnh Hưng Yên: Phá nhanh vụ trọng án do mâu thuẫn//An ninh Thế giới. - 2018. - Ngày 10 tháng 11. - Tr.2-3

Cho rằng người hàng xóm đã có những lời nói lăng mạ, xúc phạm, gã thanh niên tuổi mười bảy Đoàn Hữu Khơi (trú tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) rắp tâm thực hiện ý định dằn mặt bà giáo Nguyễn Thị Tân. Tối ngày 05/11/2018, cả khu phố mất điện, là thời cơ thuận lợi để Khơi thực hiện ý định đen tối của mình; đột nhập vào nhà nạn nhân, đối tượng đã ra tay, cướp đi mạng sống của gia chủ, còn người đàn ông vào giúp đỡ là ông Bùi Ngọc Đắc bị cũng bị đối tượng đánh trọng thương. Sau khi gây án, gã thanh niên tạo dựng chứng cứ ngoại phạm giả hòng đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an. Nhưng, màn kịch tinh vi của kẻ thủ ác đã bị các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Phù Cừ lật tẩy.

ĐC.226

06. Bùi Thế Cừ. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên//Tài nguyên và Môi trường. - 2018. - Số 20. - Tr.53-54

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng của tỉnh cần tiến hành các hoạt động như: Công khai quy hoạch khai thác khoáng sản, vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, buôn bán, sử dụng khoáng sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản...

ĐC.34

KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC

07. Phương Anh. Từ nơi này lớn lên// Xây dựng Đảng. - 2018. - Số 11. - Tr.50-52

Trường THPT Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi được thành lập tháng 08/2003, qua 15 năm xây dựng, trưởng thành, nhiều thế hệ thầy và trò luôn giữ gìn, phát huy truyền thống vượt khó, dạy tốt, học tốt; cơ sở vật chất ngày được củng cố, nâng cấp. Hiện nay, nhà trường có 22 lớp với 858 học sinh, 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên; hàng năm luôn được công nhận là trường tiên tiến, chi bộ trong sạch vững mạnh, được UBND tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia.

ĐC.533

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ

08. Minh Quang. Hưng Yên tổ chức đón bằng di tích lịch sử văn hóa chùa Nhân Lý//Thể thao Việt Nam. - 2018. - Ngày 13 tháng 11. - Tr.2

Ngày 10/11/2018, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh chùa Nhân Lý. Chùa Nhân Lý còn gọi là Chùa Linh Ứng được xây dựng từ thế kỷ XVII, thuộc thiền phái Trúc Lâm do phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Nhân Lý là nơi hoạt động cách mạng của các đồng chí như Trần Đăng Ninh, Lê Quý Thiệu... Đây cũng là nơi hội họp của du kích, huấn luyện bộ đội chi viện cho chiến trường miền Nam. Việc đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa chùa Nhân Lý góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị của thiền phái Trúc Lâm trong thời đại ngày nay.

ĐC.96